

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กรมศุลกากร (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
๑. พัฒนาระบบงานทางศุลกากรเพื่ออำนวยความสะดวกทางการค้าและระบบโลจิสติกส์ ๑.๑ ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานศุลกากรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ				
๑.๑.๑ โครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study: TRS) ระยะที่ ๑	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษาและรวบรวมวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำโครงการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้า (Time Release Study : TRS) ได้แก่</p> <p>(๑) ศึกษาแนวทางการวัดระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจปล่อยสินค้าขององค์การศุลกากรโลก ปี ๒๐๑๘ (WCO Guide to Measure the Time Required for the Release of Goods 2018)</p> <p>(๒) ศึกษารายงาน Time Release Study ของประเทศต่าง ๆ</p> <p>(๓) ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวิธีวิจัย และระเบียบวิธีทางสถิติ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดเค้าโครงการศึกษาและแผนการดำเนินการ</p> <p>(๔) ศึกษาภาวะเทียบ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติพิธีการศุลกากรของไทย เพื่อเตรียมวางแผนขั้นตอนการเก็บข้อมูล TRS ต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกำหนดขอบเขตและเค้าโครงการศึกษาในเบื้องต้น เพื่อศึกษาพิธีการศุลกากรขาเข้าและขาออก ซึ่งจะเก็บข้อมูลตั้งแต่ของมาถึงจนถึงออกจากอารักขาของศุลกากร โดยเน้นที่กระบวนการของศุลกากรเป็นหลัก ในช่วงเดือนกรกฎาคมหรือกันยายน ๒๕๖๖</p> <p>ปัจจุบัน ได้จัดทำเค้าโครงการศึกษาและสรุปข้อมูลเบื้องต้น รวมถึงจัดทำแผนการดำเนินการเพื่อเตรียมเสนอให้คณะทำงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยจะจัดการประชุม ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	๕๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๑.๒ โครงการนำนวัตกรรมบริการตรวจสอบและนัดหมายรับพัสดุไปรษณีย์ระหว่างประเทศล่วงหน้าผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>กรมศุลกากร มีการหารือถึงแนวทางการพัฒนาโครงการฯ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไม่เป็นทางการแล้ว พบปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับการนำเข้าและส่งออกไปรษณีย์ล่วงหน้า (Customs Declaration System : CDS) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลจากระบบดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักสำหรับการเชื่อมโยงเข้ากับระบบจองการรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศตามที่ต้องการพัฒนาภายใต้โครงการนี้</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>พบปัญหาเรื่องการส่งข้อมูลบัญชีสินค้าสำหรับการนำเข้าและส่งออกไปรษณีย์ล่วงหน้า (Customs Declaration System : CDS) ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อมูลจากระบบดังกล่าวเป็นข้อมูลหลักสำหรับการเชื่อมโยงเข้ากับระบบจองการรับสิ่งของส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศตามที่ต้องการพัฒนาภายใต้โครงการ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>กรมศุลกากร อยู่ระหว่างศึกษาและหารือแนวทางการพัฒนาระบบจองการรับสิ่งของฯ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนสูงสุด</p>	<p>๒๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>
<p>๑.๑.๓ แผนเพิ่มประสิทธิภาพการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. วิเคราะห์ข้อมูลผู้ประกอบการที่ยังชำระค่าภาษีอากรและรายได้อื่นด้วยแคชเชียร์เช็ค จากข้อมูลผู้ประกอบการที่ยังชำระค่าภาษีอากรฯ ด้วยแคชเชียร์เช็ค ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๒๐ อันดับสูงสุด เสนอผู้บริหารกรมศุลกากรทราบ และขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การชำระค่าภาษีอากรฯ ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒. จัดประชุมผู้ประกอบการ เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจและประชาสัมพันธ์การรับชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีแผนที่จะดำเนินการหลังจากประกาศกรมฯ เรื่อง การชำระค่าภาษีอากรค่าธรรมเนียมศุลกากร รายได้อื่น และ/หรือเงินประกันผ่านช่องทางให้บริการของธนาคารหรือตัวแทนรับชำระ (Bill Payment) มีผลใช้บังคับ</p> <p>๓. ประสานงานกับธนาคารหรือตัวแทนรับชำระให้เข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม และติดตามการขออนุมัติติดตั้งเครื่อง EDC ของธนาคารอื่น เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ประกอบการ</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	<p>๕๓.๒๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๑.๔ โครงการพัฒนาระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการ</p>	<p>คณะกรรมการตรวจรับงาน ได้รับมอบงานงวดสุดท้ายจากผู้รับจ้าง เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเบิกจ่ายเงินครบทุกงวดแล้ว พร้อมดำเนินการจัดทำร่างประกาศฯ แล้วเสร็จ โดยกรมฯ พิจารณาเห็นชอบในหลักการของร่างประกาศฯ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>กรมศุลกากรดำเนินการจัดทำร่างประกาศและรับฟังความคิดเห็นผ่านระบบกลางทางกฎหมาย รวมทั้งจัดทำสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นและรายงานการวิเคราะห์</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างเสนอกกรมฯ พิจารณาลงนามในร่างประกาศ เพื่อแจ้งเวียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ และคาดว่าจะสามารถเปิดใช้งานระบบการพิมพ์ใบเสร็จรับเงินและเอกสารการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ประกอบการ ภายในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๗๐</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p>	<p>๑๐๐</p>
<p>๑.๑.๕ โครงการจัดทำข้อมูลสำหรับประชาชน (ฉบับทบทวน)</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และวางแผนการจัดทำข้อมูล คู่มือประชาชน (ฉบับทบทวน) โดยจัดกลุ่มคู่มือสำหรับประชาชน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ภาระงานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบเพียงหน่วยงานเดียว ๒. ภาระงานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่มีเจ้าของผู้รับผิดชอบหลายหน่วยงาน <p>โดยได้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชน ซึ่งมีเจ้าของภาระงานในความรับผิดชอบ เพียงหน่วยงานเดียวก่อนในเบื้องต้น จำนวนทั้งสิ้น ๔๖ คู่มือ</p> <p>ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการวางแผนการจัดทำข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน (ฉบับทบทวน) ที่เหลือ เพื่อให้ทุกหน่วยงานที่มีภาระงานตามคู่มือสำหรับประชาชนในความรับผิดชอบ ปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนให้เป็นปัจจุบัน โดยมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบ ปรับปรุงคู่มือกลางที่ใช้ร่วมกันหลายหน่วยงาน จำนวน ๒๓ คู่มือ</p> <p>ปัจจุบัน กรมศุลกากรดำเนินการเก็บรวบรวม สรุปผล และจัดทำรายงานผลข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน และดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง และจัดทำคู่มือกลางของกรมศุลกากร เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐต้องมีช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ตามภาระงานของคู่มือสำหรับประชาชน จึงให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบภาระงานตามคู่มือสำหรับประชาชนที่ไม่มีช่องทางติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย และกรมศุลกากรได้รวบรวมข้อมูล นำไปประกาศช่องทาง การติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้ว ทั้งนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการนำเสนอผู้บังคับบัญชา พิจารณานุญาตให้ดำเนินการปรับปรุงคู่มือสำหรับประชาชนต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๖๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๑.๖ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านพิธีการศุลกากรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การดำเนินการพัฒนาระบบยื่นคำขอยกเลิกสูตรการผลิตตามมาตรา ๒๙ ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Form)</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์กระบวนการทำงาน พร้อมทั้งรวบรวมข้อมูลความต้องการต่าง ๆ สำหรับนำไปออกแบบระบบงานหน้าจอ และ Flow การทำงานของระบบฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหน้าจอ e-Form สำหรับคำขอยกเลิกสูตรการผลิต และปรับปรุง Flow การทำงานของระบบให้เหมาะสมกับความต้องการของผู้ใช้</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๖๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
๑.๒ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ในพื้นที่ชายแดน/เขตเศรษฐกิจพิเศษ				
<p>๑.๒.๑ โครงการการจัดการจัดหาเครื่องชั่งน้ำหนักและอุปกรณ์ด้านการจราจร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าและการบริการระหว่างประเทศด่านศุลกากรสะเดาแห่งใหม่</p>	<p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการติดตั้งเครื่องชั่งน้ำหนัก และวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับจ้าง ตลอดจนจัดเตรียมชุดเจาะพื้นที่สำหรับเครื่องชั่งน้ำหนักและเตรียมอุปกรณ์สำหรับการติดตั้งไม้กันต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๘๖.๖๐	ยังไม่มีงบประมาณ	๐
<p>๑.๒.๒ โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการและอาคารพักอาศัยพร้อมส่วนประกอบอื่น ๆ ของส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา ตำบลบางปะกง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา</p>	<p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการทดสอบเสาเข็ม ตอกเสาเข็ม พร้อมสกัดหัวเสาเข็ม และก่อสร้างงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ฐานราก คาน เสา พื้นที่อาคาร ชั้นที่ ๑</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค เกิดความคลาดเคลื่อนในแนวเขตพื้นที่ จึงได้มีการทำหนังสือแจ้งให้พักการก่อสร้างโครงการฯ เนื่องจากปรับผังบริเวณโครงการก่อสร้างฯ ด้วยพบความคลาดเคลื่อนไม่ตรงกันระหว่างผังบริเวณก่อสร้างตามสัญญาจ้างกับแผนที่แสดงแนวเขตที่ราชพัสดุ กำหนดให้พักงานตั้งแต่วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๕ และหนังสือกรมศุลกากร ขอให้เข้าพื้นที่เพื่อทำการก่อสร้างโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>ข้อเสนอแนะ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อแก้ไขแนวเขตพื้นที่ให้ถูกต้อง</p>	๓๓.๒๐	ยังไม่มีงบประมาณ	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๒.๓ โครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน)</p>	<p>กรมศุลกากร มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) ด้านศุลกากรอรัญประเทศ (ส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ)</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ในขั้นตอนการจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) รวมทั้งการทบทวนราคากลางให้มีความเป็นปัจจุบัน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>การก่อสร้างไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากผู้รับจ้างกระทำผิดสัญญา จึงมีการบอกเลิกสัญญา</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. เร่งรัดกระบวนการหลังการยกเลิกสัญญา โดยคณะกรรมการพิจารณาความเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดจากการบอกเลิกสัญญาจ้างก่อสร้าง และแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างในส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ</p> <p>๒. ดำเนินการจัดหาผู้รับจ้างรายใหม่ ปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างส่วนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ โดยจัดทำร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจุดผ่านแดนถาวร (บ้านหนองเอี่ยน) รวมทั้งการหาหรือแนวทางและวิธีการทางงบประมาณกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>๐</p>	<p>ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๐</p>
<p>๑.๒.๔ โครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒</p>	<p>กรมศุลกากร ได้ดำเนินการประชุมโครงการก่อสร้างด้านศุลกากรแม่สอด แห่งที่ ๒ โดยได้ข้อสรุปว่า</p> <ul style="list-style-type: none"> - คณะกรรมการฯ มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ผู้รับจ้างทำงานต่อให้แล้วเสร็จ ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ โดยคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) - กรมศุลกากรได้อนุมัติให้ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาจ้างโครงการฯ แล้ว - กรมศุลกากร ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างตามมติที่ประชุมคณะกรรมการฯ กรณีการคำนวณคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) และกระทรวงการคลังอนุมัติ ลงวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๖ ให้แก้ไขสัญญาจ้าง กรณีการคำนวณคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ ๐ (ศูนย์) - ผู้รับจ้างเริ่มมีความพร้อมด้านบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องจักร และสภาพคล่องทำงานเห็นเป็นรูปธรรม - เร่งรัดการดำเนินงานโครงการ ให้เป็นไปตามแผน <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. ผู้รับจ้างขาดความพร้อมด้านบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร และสภาพคล่อง และเมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๕ ด้านฯ ได้จัดประชุมกลุ่มย่อยระหว่างผู้จ้างกับผู้รับจ้างเพื่อเร่งรัดการทำงาน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างจะทำงานต่อจนแล้วเสร็จ โดยจะนำวัสดุ อุปกรณ์ แรงงานเข้ามาทำงานให้เห็นเป็นรูปธรรม ภายในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง</p> <p>๓. ได้ตรวจพบประเด็นข้อขัดแย้งแบบบูรณาการค่าระดับดินก่อสร้าง และข้อกำหนดของงานถนนและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความขัดแย้งไม่เป็นไปตามหลักวิศวกรรม แบบบูรณาการไม่มีระบบระบายน้ำจากร่องน้ำสาธารณะตามธรรมชาติให้ไหลผ่าน</p>	<p>๑๐.๑๖</p>	<p>ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
	<p>๔. ตรวจสอบงานที่ทำไปแล้ว มีความชำรุดเสียหายบางส่วน ท่อระบายน้ำ (Box Culvert) มีความยาวไม่เพียงพอกับแนวลาดชันของดินถม ซึ่งจะส่งผลให้ดินไหลลงมาปิดปากท่อการระบายน้ำได้ในอนาคต</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. จัดให้มีการประชุมร่วมระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง เพื่อเร่งรัดการปฏิบัติงาน</p> <p>๒. ให้ผู้รับจ้างหาพันธมิตรช่วยเหลือเรื่องเครื่องมือ เครื่องจักร</p> <p>๓. เร่งรัดให้ผู้รับจ้างปฏิบัติงานพร้อมปรับแผนการทำงาน แผนบุคลากร แรงงาน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อประกอบการประเมินโครงการ และพิจารณาผ่อนปรนตามที่ผู้รับจ้างร้องขอ</p> <p>๔. เพื่อความเป็นธรรมกับผู้รับจ้างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ประชุมพิจารณาลดค่าปรับ</p> <p>๕. ให้ผู้รับจ้างตรวจสอบงาน เร่งศึกษาแบบ วิเคราะห์ปัญหา จัดทำ SHOPDRAWING เพื่อใช้พิจารณา ร่วมกับผู้ควบคุมงานและกรรมการ</p>			
<p>๑.๒.๕ โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กรมศุลกากร ขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง</p> <p>๒. กระทรวงการคลัง ได้อนุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๓. เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมศุลกากร ได้ลงนามในหนังสือข้อตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑</p> <p>๔. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุม พร้อมลงพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง ผลปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมมอบงานตามรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง โดยเบิกจ่ายจากเงินกันเหลือมปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>๕. กรมศุลกากร มีหนังสือ เพื่อขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง (ในส่วนของสัญญาจ้างฯ ข้อ ๔ ค่าจ้างและการจ่ายเงิน จำนวนรวม ๗ งวด เพื่อให้สัญญาจ้างก่อสร้างฯ แบบบูรณาการงานก่อสร้าง ใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีความสมบูรณ์ถูกต้องตรงกัน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และเจตนารมณ์อันแท้จริงในการทำสัญญาจ้างก่อสร้างฯ) ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอนุมัติของกระทรวงการคลัง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>กรณีที่ผู้รับจ้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานศุลกากรมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัยพร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่่น้ำคู้ อำเภอลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง ได้นำส่งรายงานผลการเจาะสำรวจดิน (Boring Test) จำนวน ๗ จุด บริเวณภายในโครงการ ซึ่งผู้ควบคุมงานตรวจสอบผลการเจาะสำรวจชั้นดินจากสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดระยองแล้ว เห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับลดความยาวเสาเข็มตามอาคาร เพื่อความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมและประโยชน์ของทางราชการ ประกอบกับด้วยเหตุที่พื้นที่ก่อสร้างของโครงการฯ มีความลาดชัน</p>	<p>๑๗.๑๐</p>	<p>ยังไม่มี การเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
	<p>ซึ่งผู้รับจ้างได้มีหนังสือแจ้งปัญหาดินหลาย อันเนื่องมาจากความลาดชัน จึงจำเป็นต้องมีการดำเนินงานก่อสร้างเพิ่มเติมในส่วนของโครงสร้างป้องกันการพังทลายของดิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตที่จะส่งผลเสียต่อการใช้งานอาคาร และสาธารณูปโภคต่าง ๆ ได้ และผู้ควบคุมงานได้ตรวจสอบปัญหาดินหลายเนื่องมาจากความลาดชันของพื้นที่ก่อสร้างโครงการฯ แล้ว เห็นว่า เป็นไปตามที่ผู้รับจ้างเสนอ ดังนั้น เพื่อความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรม และสภาพพื้นที่ที่จะดำเนินการก่อสร้าง กรมชลประทานจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานมาบตาพุดฯ ในส่วนของแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงขนาดความยาวและจำนวนเสาเข็ม และงานเพิ่มในส่วนโครงสร้างป้องกันการพังทลายของดิน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <ol style="list-style-type: none"> กรมชลประทาน มีหนังสือขออนุมัติแก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง กระทรวงการคลัง พิจารณานุมัติให้แก้ไขสัญญาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง เมื่อวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ กรมชลประทาน ได้ลงนามในหนังสือขอตกลงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ ๑) ต่อท้ายสัญญาจ้างโครงการก่อสร้างสำนักงานชลประทานมาบตาพุด และอาคารที่พักอาศัย พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ ตำบลแม่น้ำคู้ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง ๑ แห่ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน และผู้รับจ้าง ได้ประชุมพร้อมลงพื้นที่ก่อสร้างเพื่อตรวจรับงานตามสัญญาจ้าง ผลปรากฏว่า ผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง พร้อมมอบงานตามรายการและรายละเอียดแห่งสัญญาจ้าง จำนวน ๓ งวด 			
แนวทางการพัฒนา ๑.๓ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานชลประทาน				
<p>๑.๓.๑ โครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน</p>	<p>กรมชลประทาน ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ๓๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>คณะทำงาน ครอ. ได้มีหนังสือติดตามความคืบหน้าของการดำเนินการตามมติที่ประชุมเพื่อรวบรวมข้อมูลนำเสนอต่อที่ประชุม ครอ. พร้อมทั้งมีหนังสือไปยังภาคเอกชนเพื่อขอให้พิจารณาส่งวาระการประชุมที่ต้องการนำเสนอในที่ประชุม และกำหนดจัดประชุมคณะทำงาน ครอ. ฝ่ายชลประทาน ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>นอกจากนี้ คณะทำงาน ครอ. ได้จัดประชุม ครอ. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่ภาครัฐและภาคเอกชนเสนอ ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดทำรายงานการประชุมและเวียนรายงานการประชุมให้คณะทำงานพิจารณารับรองรายงาน เพื่อสรุปเนื้อหาเสนอผู้บริหารต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	<p>๘๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๓.๒ โครงการความร่วมมือด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมืองและการกักกัน (CIQ) ภายใต้แผนงาน IMT-GT</p>	<p>กรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุม THE 1ST CONVERGENCE MEETING BETWEEN WORKING GROUP ON TOURISM, WORKING GROUP ON TRANSPORT CONNECTIVITY AND SUB WORKING GROUP ON CUSTOMS, IMMIGRATION AND QUARANTINE เมื่อวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบ Video Conference</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างรอกำหนดการลงนามกรอบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลอินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย ด้านศุลกากร การตรวจคนเข้าเมือง และการกักกัน (FoC on CIQ) เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายข้ามพรมแดนของสินค้าและบุคคลในพื้นที่แผนงาน IMT-GT</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในของมาเลเซียยังดำเนินการตามกระบวนการขั้นตอนภายในประเทศไม่แล้วเสร็จ</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ขอความร่วมมือให้กระทรวงการต่างประเทศ ช่วยผลักดันให้มีการลงนามโดยเร็ว</p>	๓๓.๒๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
<p>๑.๓.๓ โครงการระบบตรวจคัดเลือกลงและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการจัดให้ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องในการสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และทบพวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ จำนวน ๙ ราย เข้าร่วมซักซ้อมความเข้าใจการใช้งานระบบตรวจคัดเลือกลงและประเมินผลผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ (TAS) เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕</p> <p>นอกจากนี้ ได้ศึกษาและปรับปรุงระบบ TAS ให้ตรงกับความต้องการใช้งานของผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>ปัจจุบัน กรมศุลกากร ดำเนินการติดตั้งระบบ TAS บนเว็บไซต์ พร้อมทั้งดำเนินการทดสอบระบบในการสมัครเป็นผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ และทบพวนสถานภาพผู้ประกอบการระดับมาตรฐานเออีโอ โดยพบว่า ในขั้นตอนการสมัคร ระบบเกิดข้อผิดพลาดจากระบบอินเทอร์เน็ตที่ไม่เสถียร และการแนบไฟล์ไม่สมบูรณ์ ทั้งนี้ อยู่ระหว่างการรวบรวมปัญหาข้อขัดข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ ทำให้ผู้ประกอบการไม่สามารถเข้าร่วมทดสอบ/หารือได้ รวมถึงการดำเนินงานต่าง ๆ ขาดความต่อเนื่อง</p> <p>๒. ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์บางรุ่น ไม่สามารถรองรับการใช้งานระบบ TAS</p> <p>๓. ระบบงานมีข้อผิดพลาดที่แสดงโดยระบบ เช่น ช่องกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน การสะกดคำผิด เอกสารไม่ถูกต้อง และไม่สามารถใช้งานได้สมบูรณ์</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. ภายหลังจากที่สถานการณ์โรคระบาด COVID-๑๙ กรมศุลกากรจะเร่งดำเนินการประสานงานกับผู้ประกอบการ เพื่อดำเนินการในขั้นต่อไป</p> <p>๒. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมปัญหาข้อขัดข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดของระบบ</p>	๕๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๔๑

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๓.๔ โครงการพัฒนาฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของบุคลากร</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษาระบบงานในปัจจุบันและปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการรวบรวมข้อมูล การถาม - ตอบ ตลอดจนศึกษาเครื่องมือที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ออกแบบข้อมูล ที่ต้องจัดเก็บลงในฐานข้อมูล และจัดทำโครงสร้างระบบฐานข้อมูลการให้บริการข้อมูลข่าวสารของ บุคลากร โดยกำหนดรูปแบบการบันทึกผลการให้บริการข้อมูลข่าวสารและขั้นตอนตรวจสอบ ผลการให้บริการข้อมูลข่าวสาร</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>๑. ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศด้านการจัดการฐานข้อมูล</p> <p>๒. โครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลการให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สอดคล้องกัน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑. จัดประชุมเพื่อจัดทำโครงสร้างฐานข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบเดียวกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. บริษัทที่เป็นผู้ให้บริการพัฒนาระบบขึ้นมาเพื่อใช้งาน</p>	๔๕	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐
<p>๑.๓.๕ โครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมศุลกากร</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนจัดทำโครงการ พร้อมขออนุมัติหลักการ และดำเนินการ Social Listening และ Line Official Account ของกรมศุลกากร เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการจัดทำโครงการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ของกรมศุลกากร ดังนี้</p> <p>๑. ผลิตสารคดีเชิงละคร จำนวน ๒ เรื่อง เรื่องละ ๔ ตอน ตอนละไม่น้อยกว่า ๓ นาที เพื่อเผยแพร่ ทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมศุลกากร</p> <p>๒. ผลิตสปอต ไม่น้อยกว่า ๕ เรื่อง/ปี เพื่อเผยแพร่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและสถานีวิทยุออนไลน์</p> <p>๓. ผลิต Clip VDO ความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐ วินาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๒ Clip/ปี และความยาวไม่น้อยกว่า ๒ นาที จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๓ Clip/ปี เพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมศุลกากร</p> <p>๔. ผลิต Banner เพื่อเผยแพร่ทางสื่อโซเชียลมีเดียของกรมศุลกากร ไม่น้อยกว่า ๒๐ ชิ้น/ปี</p> <p>๕. จัดทำ Line Official Account ของกรมศุลกากร</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	๖๖.๔๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๑.๓.๖ โครงการพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ของกรมศุลกากรเพื่อบริการข้อมูลข่าวสารของกรมศุลกากร ไปสู่ประชาชน</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการจัดกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกิจกรรมสื่อมวลชนสัญจร ครั้งที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ สถาบันวิทยาการศุลกากร โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการทั้ง ๒ ครั้ง รวมทั้งสิ้น ๔๐๐ คน</p> <p>นอกจากนี้ ได้จัดกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานภายนอก เมื่อวันที่ ๒๐ - ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ ด้านศุลกากรเชียงใหม่ และด้านศุลกากรแม่สาย ซึ่งมีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน ๕๐ คน</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๑๐๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน</p>	

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
๒. พัฒนามาตรการทางศุลกากรและข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและเชื่อมโยงการค้าโลก แนวทางการพัฒนา ๒.๑ พัฒนาปรับปรุงกระบวนการงานกฎระเบียบและมาตรการด้านศุลกากรให้ทันสมัย				
๒.๑.๑ โครงการแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อรองรับการพัฒนาสถานีรถไฟนาทาเป็นศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าระหว่างประเทศ (การติดตามผลการศึกษาของโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้าเพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคายของการรถไฟแห่งประเทศไทย)	กรมศุลกากร ติดตามและรับทราบการศึกษาของโครงการศึกษาและวิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐโครงการศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าและย่านกองเก็บตู้สินค้า เพื่อรองรับการขนส่งทางรางจังหวัดหนองคายของการรถไฟแห่งประเทศไทย ในระยะแรก และระยะที่สอง ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๖๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
๒.๑.๒ โครงการศึกษาและทบทวนกฎ และระเบียบด้านศุลกากร	กรมศุลกากร ดำเนินการรวบรวมรายชื่อกฎกระทรวงและประกาศกรมศุลกากรที่ใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว พร้อมทั้งจัดสัมมนาโครงการทบทวนกฎและระเบียบด้านศุลกากร เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการฯ ให้กับบุคลากรของกรมศุลกากร ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษาและทบทวนกฎและระเบียบด้านศุลกากรต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๔๙	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
๒.๑.๓ โครงการศึกษา ทบทวน ระเบียบปฏิบัติ และมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติพิธีการศุลกากร	กรมศุลกากร ดำเนินการร่างประกาศกรมฯ พร้อมจัดทำรายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ (๑) ร่างประกาศกรมศุลกากร ว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ (Service Counter) (๒) ร่างประกาศกรมศุลกากร ว่าด้วยพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการถ่ายลำทางอากาศยาน (๓) ร่างประกาศกรมศุลกากร ว่าด้วยการปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวที่นำเข้าและส่งออก โดยเรือบรรทุกสินค้าเหลวในระวาง (Tanker) (๔) ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๕) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นรายงานเรือออก ปัจจุบัน ได้ดำเนินการร่างประกาศกรมฯ ตาม (๔) ร่างประกาศกรมศุลกากร เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ ๕) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการยื่นรายงานเรือออก โดยได้ดำเนินการทบทวนเสร็จสิ้น และออกเป็นประกาศกรมศุลกากร ที่ ๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง การปฏิบัติพิธีการเกี่ยวกับนำเข้าและส่งออก	๕๒.๔๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
	<p>ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม และผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นของเหลวที่นำเข้าและส่งออก โดยเรือบรรทุกสินค้าเหลว ในระวาง (Tanker) ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>			
<p>๒.๑.๔ โครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานโครงการศึกษา ทบทวน หลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมหลักเกณฑ์ ระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร ด้านคลังสินค้าทัณฑ์บนและเขตปลอดอากร ให้มีความชัดเจน ทันสมัย เป็นไปได้ในทางปฏิบัติและสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และได้จัดการประชุมคณะทำงาน ดังนี้</p> <p>๑. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมฯ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมฯ ที่ ๑๑๔/๒๕๖๑ เรื่อง การกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของที่มีความเสี่ยง ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศกรมฯ ที่ ๕๙/๒๕๖๔ รวมถึงจัดประชุมคณะทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อประชุมหรือการกำหนดมาตรการควบคุมผู้ประกอบการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ในเขตปลอดอากร เมื่อวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖</p> <p>๒. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมฯ เกี่ยวกับการกำหนดประเภทหรือชนิดแห่งของสำหรับอาวุธยุทธภัณฑ์หรือสิ่งที่ใช้ในการสงคราม ที่จะนำเข้าเขตปลอดอากร ซึ่งเป็นการแก้ไขเพิ่มเติมประกาศกรมฯ ที่ ๑๑๔/๒๕๖๑ และพิจารณาร่างประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากรประเภทครัวเรือน รวมถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร ใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร และใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน (กรณีรวบรวมกิจการ)</p> <p>๓. ประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาร่างประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับเขตปลอดอากรประเภทครัวเรือนและร่างประกาศกรมฯ ที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลใบอนุญาตจัดตั้งคลังสินค้าทัณฑ์บน ใบอนุญาตจัดตั้งเขตปลอดอากร และใบอนุญาตประกอบกิจการในเขตปลอดอากร</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๓๓.๒๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๒.๒ ส่งเสริมมาตรการการใช้สิทธิประโยชน์				
๒.๒.๑ โครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives)	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการประชุมคณะทำงานโครงการสัมมนา “สิทธิประโยชน์ Delivery” (Delivery for Tax Incentives) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งดำเนินการจัดสัมมนาโครงการ “สิทธิประโยชน์ Delivery” ในหัวข้อ “สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรมิติใหม่ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่ความยั่งยืน” เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผ่านระบบ Video Conference ด้วยแอปพลิเคชัน Zoom เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๘๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐
๒.๒.๒ โครงการให้คำแนะนำการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่านคลินิกสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากร	<p>ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้ให้คำแนะนำทางด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษีอากรในรูปแบบออนไลน์ อาทิเช่น e-Mail, Website พร้อมทั้งปรับปรุงเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๖๖.๖๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐
๒.๒.๓ โครงการปรับปรุงมาตรการควบคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไป	<p>ปัจจุบัน กรมศุลกากรเตรียมพร้อมข้อมูล เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงมาตรการควบคุมสินค้าในคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไปต่อไป และดำเนินการร่างแบบประเมินความเสี่ยงคลังสินค้าทัณฑ์บนประเภททั่วไปฉบับแก้ไข นำมาทดลองใช้และเปรียบเทียบผลลัพธ์กับแบบประเมินความเสี่ยงฯ เดิม</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๖๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๒.๒.๔ โครงการพัฒนาระบบปรับค่าใบอนุญาตจัดตั้งคำขอเปิดดำเนินการ และคำขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บน เขตปลอดอากรและการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร ทางอิเล็กทรอนิกส์</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับการขออนุญาตจัดตั้ง การขอเปิดดำเนินการและการขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลคลังสินค้าทัณฑ์บนเขตปลอดอากร และการประกอบกิจการในเขตปลอดอากร</p> <p>นอกจากนี้ กรมศุลกากร ได้ดำเนินการรวบรวมแบบคำขอที่จะต้องมีการทำให้เป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๒๘.๘๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	
<p>แนวทางการพัฒนา ๒.๓ การพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์</p>				
<p>๒.๓.๑ โครงการพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ พิษกระท่อม ผ่านระบบ NSW</p>	<p>กรมศุลกากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบ ปรับปรุงกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการพัฒนา ระบบในส่วนการขอและออกใบอนุญาต</p> <p>นอกจากนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกับกรมศุลกากร ณ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) โดยมี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นสักขีพยานกิตติมศักดิ์ ร่วมกับ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เมื่อวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างการพัฒนา ระบบในส่วนของการขอและออกใบอนุญาตนำเข้าส่งออก พิษกระท่อมรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๕๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๑๐๐</p>
<p>๒.๓.๒ โครงการการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชภายในประเทศและระหว่างประเทศ</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการรับรองโครงสร้างข้อมูลใหม่ของ e-Phyto Certificate เรียบร้อยแล้ว ซึ่งประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มทดสอบเชื่อมโยงข้อมูลตามโครงสร้างใหม่ร่วมกัน ตั้งแต่วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๔ โดยมีการเชื่อมโยงข้อมูลใบรับรองสุขอนามัยพืชอิเล็กทรอนิกส์ (e-Phyto Certificate) อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ ประเทศฟิลิปปินส์ ได้แจ้งความพร้อมในการทดสอบเชื่อมโยงข้อมูล e-Phyto Certificate เพิ่มอีก ๑ ประเทศ</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๗๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
เรื่องที่ ๓ : พัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากรให้มีประสิทธิภาพและเชื่อมโยงกัน แนวทางการพัฒนา ๓.๑ เพิ่มขีดความสามารถการควบคุมทางศุลกากรด้วยเทคโนโลยีภายใต้ข้อจำกัดด้านงบประมาณ				
๓.๑.๑ โครงการศึกษาระบบตรวจสอบ โดยใช้เทคโนโลยีเอกซเรย์ เพื่อทดแทนระบบเอกซเรย์ ในโครงการระยะที่ ๒-๔	<p>กรมศุลกากร มีคำสั่งกรมฯ ที่ ๑๗๙/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อศึกษาแนวทางการนำแนวคิดการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์มาใช้ในการปฏิบัติงานของกรมศุลกากร โดยให้คำนึงถึงหลักวิชาการ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ และศึกษาข้อกำหนดและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ พร้อมทั้งดำเนินการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยที่ประชุมได้รับทราบถึงเหตุผลและความเป็นมาของการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ว่า ปัจจุบัน งบประมาณสำหรับการบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ถูกจำกัดลง กรมศุลกากรจึงมีความจำเป็นต้องหาแนวทางและวิธีการ (New Business Model) เพื่อให้กรมฯ ยังมีการควบคุมทางศุลกากรด้วยระบบเอกซเรย์ภายใต้งบประมาณที่จำกัด โดยเสนอให้เอกชนเป็นผู้ลงทุนระบบเอกซเรย์ภายใต้การกำกับดูแลของกรมศุลกากร ในการนี้ ที่ประชุมมีความเห็นให้แต่งตั้งคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนดกรอบแนวทางในการจัดหาผู้ให้บริการฯ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจัดหาผู้ให้บริการ และศึกษาข้อกำหนด ประกาศ คำสั่ง หรือระเบียบที่เกี่ยวข้อง</p> <p>นอกจากนี้ ได้มีคำสั่งคณะกรรมการพิจารณาแนวทางการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการย่อยศึกษาแนวทางการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ เพื่อศึกษารูปแบบ แนวทาง และกระบวนการในการจัดหาผู้ให้บริการระบบสถานีตรวจสอบตู้คอนเทนเนอร์สินค้าด้วยเครื่องเอกซเรย์ รวมทั้งกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องในการจัดหาผู้ให้บริการฯ โดยคำนึงถึงหลักวิชาการ ความคุ้มค่า และประโยชน์ของทางราชการ</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๔๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๘๔.๗๔

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๓.๒ พัฒนาการควบคุมทางศุลกากรด้วยการบริหารความเสี่ยง				
<p>๓.๒.๑ โครงการนำร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการด้วยวิธีการถ่วงน้ำหนักตามความเสี่ยงของผู้ประกอบการ ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๔๕๙/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ และจัดประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลผู้ประกอบการนำเข้รวมถึงข้อมูลที่เคยกระทำความผิดจากฐานข้อมูลระบบงานป้องกันและปราบปราม (๑๔๙) พร้อมกันนี้ได้มีหนังสือกรมศุลกากร ที่ กค ๐๕๘๙/๙๓๑ ลงวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖ ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เพื่อใช้ประโยชน์ในการนำมาวิเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่มีอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของกรมศุลกากร</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล (Cleansing Data) ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงตรวจสอบการกระทำความผิดจากฐานข้อมูลระบบงานป้องกันและปราบปราม (๑๔๙) เพื่อนำมาใช้ในการแบ่งกลุ่มผู้ประกอบการตามประเภทธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๔๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
<p>๓.๒.๒ โครงการนำร่องระบุ และตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๕๓๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ และได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานโครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-Base Targeting) เพื่อรวบรวมและจัดทำข้อกำหนดเกี่ยวกับรูปแบบกระบวนการมาตรฐานในการระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง โดยคณะทำงานได้นำเสนอเครื่องมือ CTS พร้อมทั้งวิเคราะห์และแสดงข้อมูลการดำเนินงานหน้างานของหน่วยงานให้ที่ประชุมทราบ ที่ประชุมจึงมีมติให้ฝ่ายเลขานุการประสานให้ ผู้ปฏิบัติงานหน้างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทดลองใช้ระบบดังกล่าว เป็นระยะเวลา ๑ เดือน โดยให้ผู้ปฏิบัติงานหน้างานแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปพัฒนาระบบต่อไป พร้อมทั้งประสานงานหรือเกี่ยวกับระบบ CTS ในการนำเครื่องมือดังกล่าวมาเชื่อมโยงกับระบบของกรมฯ และนำมาพัฒนาต่อไป</p> <p>นอกจากนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้จัดประชุม เมื่อวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาระบบตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยงโดยกรมศุลกากร โดยที่ประชุมได้เสนอแนวทางการพัฒนาระบบตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง ๓ แนวทาง เพื่อนำไปเสนอต่อคณะทำงานจัดทำโครงการนำร่องระบุและตรวจสอบเป้าหมายตามความเสี่ยง (Risk-based Targeting) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากร ต่อไป</p>	๘๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
	<p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>			
<p>๓.๒.๓ โครงการการสกัดกั้นยาเสพติด</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการรวบรวมข้อมูลความเสี่ยง วิเคราะห์รูปแบบและพฤติกรรมของกลุ่มเครือข่ายลักลอบส่งออกยาเสพติด เพื่อให้เป็นแนวทางในการกำหนดเป้าหมาย พร้อมทั้งดำเนินการเข้าพบหารือกับผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเพื่อแสวงหาความร่วมมือ สร้างช่องทางการข่าว และแนวทางการประสานการปฏิบัติ เพื่อสกัดกั้นการลักลอบยาเสพติด จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ผู้ประกอบการฯ ยังขาดความตระหนักถึงความสำคัญของความร่วมมือ เพื่อป้องกันการลักลอบส่งออกยาเสพติดผ่านผู้ประกอบการ</p> <p>ข้อเสนอแนะ เสริมสร้างความรับรู้ถึงผลกระทบจากปัญหาการลักลอบส่งออกยาเสพติด ผ่านทางผู้ประกอบการ</p>	<p>๖๗.๒๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>
<p>๓.๒.๔ โครงการการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับสินค้าเกษตรที่มีประกาศใช้มาตรการทางการค้า เช่น ประกาศคณะกรรมการพิจารณาการทุ่มตลาดและอุดหนุน ประกาศคณะกรรมการพิจารณามาตรการป้องกัน ประกาศกรมการค้าต่างประเทศ และประกาศอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดขอบเขตการดำเนินการป้องกันและปราบปราม รวมถึงดำเนินการวิเคราะห์รูปแบบการกระทำความผิด โดยใช้ข้อมูลสินค้า สถิติการนำเข้า และสถิติการจับกุม</p> <p>สถิติการจับกุมการกระทำความผิดในสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๔ ราย</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๕๖</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๓.๒.๕ โครงการการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม</p>	<p>กรมศุลกากร นำข้อมูลจากรายงานผลการดำเนินโครงการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดทางศุลกากร (Fight against Customs Fraud Operation) ด้านการป้องกันและปราบปรามสินค้าบุหรี่ยสุราและน้ำมันเชื้อเพลิง ซึ่งเป็นการดำเนินโครงการ ตามโครงการแผนปฏิบัติการรายปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมศุลกากร มาพิจารณาเพื่อวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและรูปแบบ/วิธีการกระทำความผิดเบื้องต้น</p> <p>ปัจจุบัน กรมศุลกากรจัดทำแผนงานเฉพาะกิจ ขั้นตอนการดำเนินงาน (Operation Planning and Processes) และตารางแบบรายงานการจับกุม/ตรวจยึดกลุ่มสินค้าเป้าหมาย ตลอดจนดำเนินการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดในสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ตามแผนการดำเนินงานภายใต้โครงการสกัดกั้นสินค้าผิดกฎหมายที่ส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๕๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	<p>๐</p>
<p>๓.๒.๖ (๑) โครงการสกัดกั้นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษาพระราชบัญญัติการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๒ และกฎหมายอนุบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง มาตรการเพื่อประโยชน์ในการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงและมาตรการเกี่ยวกับสินค้าที่มีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการใช้สุดท้ายหรือผู้สุดท้ายที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ และประกาศกรมการค้าต่างประเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับรองระบบงานควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้มีการควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทั้งนี้ การมีระบบควบคุมสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงที่เหมาะสม และเป็นไปตามมาตรฐานสากล จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดประเทศไทยมีส่วนในการสนับสนุนการก่อการร้ายระหว่างประเทศ และดำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ซึ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินธุรกรรมทางการค้าและการลงทุนจากประเทศคู่ค้า อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการและนักลงทุนไทย มีศักยภาพและโอกาสทางการค้าและการลงทุนกับประเทศต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับการควบคุมของที่ใช้ได้สองทางในความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์หลักในการควบคุมการแพร่กระจายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศ ก่อให้เกิดการควบคุม การส่งออกและนำเข้าสินค้าที่ใช้ได้สองทางในประเทศต่าง ๆ โดยปรากฏในรูปแบบของข้อตกลงและความร่วมมือพหุภาคี ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. Nuclear Suppliers Group (NSG) ๒. Australia Group (AG) ๓. Missile Technology Control Regime (MTCR) ๔. Wassenaar Arrangement (WA) 	<p>๔๘</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
	<p>รวมถึงการศึกษาเกี่ยวกับพันธกรณีระหว่างประเทศเกี่ยวกับการควบคุมและลดอาวุธที่ประเทศไทยเข้าร่วม ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ ได้แก่ ภาควิชาสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการลดและไม่แพร่อาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง อันได้แก่ อาวุธนิวเคลียร์ อาวุธชีวภาพและอาวุธเคมี</p> <p>กรมศุลกากร ได้จัดประชุมภายใน ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กำหนดกรอบของแผนการสกัดกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง โดยแบ่งออกเป็น ๓ กรอบ ได้แก่ ทางทะเล ทางบก และทางอากาศ โดยจัดทำกรอบของแผนการสกัดกั้น เพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทางทะเล เป็นลำดับแรก</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำร่างกรอบของแผนสกัดกั้นเพื่อป้องกันการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง ทางทะเล</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>			
<p>๓.๒.๖ (๒) โครงการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสด และตราสารทางการเงินข้ามแดน</p>	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการแต่งตั้งคณะทำงานการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน ตามคำสั่งกรมศุลกากร ที่ ๓๗/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานการพัฒนาและปรับปรุงกลไกการสกัดกั้นการลักลอบขนเงินสดและตราสารเปลี่ยนมือข้ามแดน ลงวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	<p>๖๐</p>	<p>ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน</p>	

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๓.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมทางศุลกากรด้วยการพัฒนาเครือข่ายข้อมูลข่าวสาร				
๓.๓.๑ โครงการจัดทำเครือข่ายพันธมิตรข่าวกรองทางศุลกากร (Customs Intelligence Alliance)	<p>กรมศุลกากรดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. รวบรวมข้อมูล และ/หรือแลกเปลี่ยนแจ้งเตือนข้อมูลผ่านการประชุม ดังนี้</p> <p>๑.๑ แจ้งรายชื่อผู้ส่งออกขยะพลาสติกที่มีความเสี่ยง โดยมีบันทึกแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๑.๒ แจ้งข้อมูลเบาะแสการกระทำความผิดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตรวจสอบและจับกุมการ</p> <p>๑.๓ การประชุม The 33rd Meeting of the Customs Enforcement and Compliance Working Group (CECWG) ภายใต้กรอบอาเซียน เมื่อวันที่ ๗ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ เมืองบาห์ลี ประเทศอินโดนีเซีย</p> <p>๑.๔ เข้าร่วมประชุม WCO Regional Workshop on Data Management and Analysis Against Illicit Trade in Kashiwa Japan เมื่อวันที่ ๖ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒. การเข้าร่วมแผนปฏิบัติการ</p> <p>๒.๑ Operation Thunder 2022 เข้าร่วมรับฟังสรุปผลของแผนปฏิบัติการ Operation THUNDER 2022 (ทางออนไลน์) เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p> <p>๒.๒ Operation Tin Can อยู่ในระหว่างการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ และระยะหลังการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>๒.๓ Operation Demeter VIII อยู่ระหว่างดำเนินการในระยะหลังตามแผนปฏิบัติการ</p> <p>๒.๔ JCO NOAX เข้าร่วมประชุมวางแผนเกี่ยวกับ JCO NOAX เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ เมืองเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา</p> <p>๓. การแลกเปลี่ยนข้อมูลผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ ดำเนินการดังนี้</p> <p>๓.๑ จัดทำรายงาน CIC ALERTS เผยแพร่ลงในระบบอินทราเน็ตกรมศุลกากร ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๕๖ กรณี และแจ้งไปยังต่างประเทศ จำนวน ๖๘ กรณี</p> <p>๓.๒ จัดส่งข้อมูลทางด้าน Intelligence ตามที่ศุลกากรต่างประเทศร้องขอ โดยดำเนินการตอบข้อมูลให้แก่ ศุลกากรสิงคโปร์ ศุลกากรฮ่องกง ศุลกากรฟิลิปปินส์ ศุลกากรเวียดนาม ศุลกากรนิวซีแลนด์ ศุลกากรอาเจนตินา ศุลกากรอิตาลี ศุลกากรฝรั่งเศส ศุลกากรเยอรมันนี ศุลกากรสหราชอาณาจักร ศุลกากรญี่ปุ่น ศุลกากรมาเลเซีย รวมจำนวน ๒๕ ครั้ง</p> <p>๓.๓ ดำเนินการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการจับกุมของศุลกากรต่างประเทศที่มีความเกี่ยวข้องกับประเทศไทย จำนวน ๔ ครั้ง</p> <p>๓.๔ ศุลกากรต่างประเทศแจ้งเตือนตู้สินค้าที่มีความเสี่ยง โดยมีบันทึกแจ้งเตือนไปยังพื้นที่ปฏิบัติงานต่าง ๆ ทราบ จำนวน ๖ ครั้ง</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๗๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
เรื่องที่ ๔ : เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดเก็บภาษีอากรโดยยึดหลักธรรมาภิบาล แนวทางการพัฒนา ๔.๑ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านพิกัดอัตราศุลกากร				
๔.๑.๑ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสืบค้น คำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff e-Service)	กรมศุลกากร อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษารวบรวมกระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร (Tariff e-Service) ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๔๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐
๔.๑.๒ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานพิจารณา ปัญหาพิกัดอัตราศุลกากร	กรมศุลกากร อยู่ระหว่างดำเนินการศึกษากระบวนการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับ ระบบสืบค้นคำวินิจฉัยพิกัดอัตราศุลกากร ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๔๐	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐
๔.๑.๓ โครงการจัดทำฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม-ต้องจำกัด พร้อมพิกัดรหัสสถิติปี ๒๐๒๒	กรมศุลกากร ดำเนินการศึกษาระบบการและขั้นตอนที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล สินค้าต้องห้าม - ต้องจำกัด พร้อมรหัสสถิติ ปี ๒๐๒๒ ด้วยการรวบรวมกระบวนการและขั้นตอน ที่เกี่ยวข้องที่จะนำมาใช้ในการปรับปรุงฐานข้อมูลสินค้าต้องห้าม - ต้องจำกัด พร้อมรหัสสถิติ ปี ๒๐๑๗ ไปเป็นปี ๒๐๒๒ นอกจากนี้ ได้จัดประชุมรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำนวนรายการของสินค้าต้องห้าม - ต้องจำกัด ที่ต้องมีการปรับปรุง โดยเริ่มต้นจากฐานข้อมูลวัตถุอันตราย ตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยเริ่มดำเนินการในบัญชี ๑.๑ และ ๑.๒ ซึ่งเป็นสารควบคุมที่ใช้เฉพาะทางการแพทย์ ภายใต้ การควบคุมของกรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีการพิจารณาหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการจัดทำฐานข้อมูลฯ และพิจารณาประเภทพิกัดรหัสสถิติที่เกี่ยวข้อง โดยที่แบ่งการประชุมเพื่อร่วมพิจารณาเป็นสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง พร้อมกันนี้ กรมศุลกากรได้ดำเนินการพิจารณาสินค้าควบคุม ตาม พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. ๒๕๓๕ บัญชี ๑ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร บัญชี ๒ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรม ประมง บัญชี ๓ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว์ บัญชี ๔ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เสร็จสิ้นแล้ว ปัจจุบัน ดำเนินการประชุมเพื่อพิจารณาบัญชีวัตถุอันตราย ในบัญชี ๕.๓ เครื่องใช้ไฟฟ้าและ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้แล้ว (Use Electrical and Electronic Appliance) ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ กรมโรงงานอุตสาหกรรม ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๖๘	ไม่ใช้งบประมาณ ในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๔.๒ สร้างมาตรฐานในการพิจารณาด้านราคาตุลาการ				
<p>๔.๒.๑ โครงการพัฒนาระบบประเมินราคาตุลาการ ด้วย Big Data Analytics</p>	<p>กรมตุลาการ ดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. พัฒนาระบบการยื่นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสินค้าเป้าหมาย กรมฯ จะมีการหารือเกี่ยวกับการจัดเตรียมพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเอกสารที่เกี่ยวข้องในการกำหนดราคาตุลาการ สำหรับระบบดังกล่าว</p> <p>๒. ศึกษาการนำข้อมูลปัจจัยความเสี่ยงด้านราคาตุลาการเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมฯ กรมฯ ได้ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลราคาสินค้าไว้นำเข้า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง และนำข้อมูลดังกล่าวเข้าสู่ระบบบริหารความเสี่ยงกรมตุลาการแล้ว ทั้งนี้ จะดำเนินการติดตามความคืบหน้าผลการจัดเก็บรายได้จากการใช้ข้อมูลราคาบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๓. ศึกษาแนวทางการปรับปรุงระบบ TCES ให้มีช่องทางกรอกข้อมูลรายละเอียดด้านราคาตุลาการ สำหรับเจ้าหน้าที่ตรวจปล่อย</p> <p>อยู่ระหว่างการศึกษานโยบายการปรับปรุงระบบ TCES ให้มีช่องทางกรอกข้อมูลรายละเอียดด้านราคาตุลาการ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำฐานข้อมูลความเสี่ยงด้านราคาตุลาการ และการตรวจสอบขณะตรวจปล่อย</p> <p>และจากการประชุมเพื่อปรึกษาหารือถึงการปรับปรุงช่องข้อมูล (Field) ด้านราคาตุลาการในระบบ e-Import ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ที่ประชุมเห็นพ้องให้มีการปรับปรุงช่องข้อมูล (Field) ที่เกี่ยวข้องกับการปรับราคา โดยจะปรับปรุงช่องทางสำแดงข้อมูลค่าใช้จ่ายที่จะต้องนำมารวมเข้าไว้ในราคาตุลาการ รวมถึงปรับปรุงช่องสำแดงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย</p> <p>๔. ศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Machine Learning มาใช้ในการจัดกลุ่มสินค้า</p> <p>อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยี Machine Learning จากเว็บไซต์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เกี่ยวกับการสอนให้ระบบคอมพิวเตอร์ทำการเรียนรู้และตัดสินใจด้วยตัวเอง จากข้อมูลสินค้าต่าง ๆ ที่ป้อนให้</p> <p>๕. เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้าและการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยให้แก่เจ้าหน้าที่ เช่น การจัดอบรม การจัดทำเอกสารเผยแพร่</p> <p>ได้กำหนดหัวข้อสำหรับการจัดทำเอกสารเผยแพร่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจปล่อยสินค้า และการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อยให้แก่เจ้าหน้าที่ และเพื่อจัดทำเป็นองค์ความรู้ด้านราคาตุลาการ สำหรับองค์กร คือ เรื่องระบบควบคุมด้านการประเมินราคาตุลาการ (Valuation Control System)</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	๕๖.๖๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๔.๓ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีอากรด้วยการตรวจสอบหลังการตรวจปล่อย PCA				
๔.๓.๑ โครงการรับชำระภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service)	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการประชาสัมพันธ์โครงการรับชำระภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว (One Stop Service) ซึ่งมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๖๕ ราย โดยยอดจัดเก็บรายได้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ รวมจำนวน ๑๒๓,๒๒๙,๙๒๐ บาท</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>มีหน่วยงานภายในกรมศุลกากรเพียงหน่วยงานเดียวที่สามารถดำเนินการโครงการฯ ได้ ทำให้ผู้ประกอบการที่สุจริตและตรวจพบเองว่า เสียค่าภาษีอากรไว้ไม่ถูกต้อง ซึ่งมีการดำเนินกิจการอยู่ในภูมิภาคอื่น ๆ นอกจากพื้นที่ กทม. ย่อมไม่ได้รับความสะดวกในการมาติดต่อเพื่อดำเนินการชำระค่าอากรและค่าภาษีอื่น ๆ ที่ขาดให้ครบถ้วน</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>พัฒนาระบบการเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว ทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voluntarily Pay Tax) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ประกอบการในการชำระค่าภาษีอากรเพิ่มให้เสร็จสิ้น ณ จุดเดียว โดยระบบอิเล็กทรอนิกส์</p>	๖๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
เรื่องที่ ๕ : พัฒนาสมรรถนะบุคลากร นวัตกรรม และการบริหารจัดการองค์กรสู่ยุคดิจิทัล แนวทางการพัฒนา ๕.๑ การพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถของบุคลากรกรมศุลกากรให้มีประสิทธิภาพ				
๕.๑.๑ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการสำรวจและวิเคราะห์ความจำเป็นในการพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร ลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ โครงการ ได้แก่ โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) ซึ่งประกอบด้วย ๒ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. หลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล ๒. หลักสูตรการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร <p>พร้อมกันนี้ ได้กำหนดรายละเอียดการดำเนินการและกลุ่มเป้าหมายของแต่ละหลักสูตรฝึกอบรม และอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติจัดการฝึกอบรมหลักสูตรย่อยภายใต้หลักสูตร การใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร จำนวน ๕ หลักสูตร ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๒.๑ หลักสูตรระบบรับชำระเงินและจ่ายเงิน (Receipt & Payment System) ๒.๒ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม ระบบงานคดี และระบบของกลาง (กรณีจับกุมสิ่งของ) ๒.๓ หลักสูตรการใช้งานระบบ e-Tax Incentives เพื่อการควบคุมงานสิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร ๒.๔ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (การจับกุมในเขตท่า) ๒.๕ หลักสูตรการใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (ส่วนงานทั่วทั้ง) <p>ปัจจุบัน ได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล การใช้โปรแกรม Microsoft Excel ๒๐๑๖ ระดับกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ฝึกอบรมสถาบันวิทยาการศุลกากร เชียงสะพานกรุงเทพ ๒. ฝึกอบรมหลักสูตร "การใช้งานระบบงานป้องกันและปราบปราม (การจับกุมในเขตท่า)" เสร็จสิ้นแล้ว จำนวน ๓ รุ่น รุ่นละ ๒๐ ราย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	๖๖.๖๐	เป็นไปตามแผน	๒๘.๔๑

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๕.๑๒ แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากร</p>	<p>กรมศุลกากร ได้ดำเนินการกำหนดแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล (Digital Skills) การใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์และการใช้ระบบงานคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานศุลกากร ลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๖ โครงการ ได้แก่</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะด้านงานศุลกากรสำหรับเจ้าหน้าที่บรรจุใหม่ (New-entry Customs Officers Development) ๒. โครงการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่ศุลกากรมืออาชีพ (Professional Customs Officers Development) ๓. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการควบคุมทางศุลกากร ๔. โครงการพัฒนาความรู้และทักษะในการตรวจสอบสินค้า ๕. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ๖. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) <p>พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ซึ่งจะแบ่งออกเป็น ๓ หลักสูตร สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ได้แก่ บุคลากรทั่วไปของกรมศุลกากร บุคลากรระดับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้ทักษะภาษาอังกฤษด้านการเจรจาต่อรองในการปฏิบัติงาน</p> <p>ปัจจุบัน กรมศุลกากร ได้ดำเนินการพัฒนาตามแนวทางที่กำหนด โดยจัดฝึกอบรมในหลักสูตรต่าง ๆ ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร (ภาษาอังกฤษ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ระยะเวลา ๕๐ ชั่วโมง โดยมีกำหนดจัดฝึกอบรม จำนวน ๑๔ ราย ซึ่งจะอบรมทุกวันเสาร์ ครั้งละ ๓ ชั่วโมง ณ โรงเรียนภาษาต่างประเทศอินลิ่งกัว สาขาเอสพลานาด รัชดา โดยจะเริ่มในวันเสาร์ที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นต้นไป - อยู่ระหว่างเตรียมพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการบรรจุใหม่ (New-Entry Customs Officers Development) รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓๓๒ ราย ระหว่างวันที่ ๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๖ อาคาร ๑๒๐ ปี กรมศุลกากร <p>นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้อนุมัติลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ให้ข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องเอกซเรย์เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรป้องกันอันตรายจากรังสีระดับ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) จำนวน ๑๙ ราย โดยมีกำหนดการฝึกอบรมระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ - กรกฎาคม ๒๕๖๖ ตามรุ่นที่ประสงค์จะเข้ารับการอบรม</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p>	<p>๖๖.๖๐</p>	<p>เป็นไปตามแผน</p>	<p>๒๑.๖๕</p>

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
	ไม่มี			
๕.๑.๓ โครงการพัฒนาทักษะที่รองรับการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ศุลกากร (The Soft Skills for Customs)	กรมศุลกากร ได้ดำเนินการแนวทางพัฒนาบุคลากร โดยรูปแบบวิธีการจัดอบรมภายในองค์กร (In-House Training) และจัดส่งไปเข้ารับการฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานภายนอกภายในประเทศ โดยได้กำหนดโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนารอบทักษะ (Skillsets) ทั้งในด้านการทำงานในยุคดิจิทัล และศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะดิจิทัล (Digital Skill) และทักษะภาษาอังกฤษ ลงในแผนพัฒนาบุคลากรของกรมศุลกากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ โครงการ ได้แก่ ๑. โครงการพัฒนารอบทักษะ (Skillsets) ที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในศตวรรษที่ ๒๑ ๒. โครงการพัฒนาทักษะด้านภาษาต่างประเทศที่สำคัญในงานศุลกากร ๓. โครงการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาสู่องค์กรดิจิทัล (Digital Technology Skill for Transformation toward Digital Organization) ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๖๖.๖๐	เป็นไปตามแผน	๓๐.๘๑
แนวทางการพัฒนา ๕.๒ เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่มีธรรมาภิบาลที่ดี				
๕.๒.๑ โครงการศุลกากรคุณธรรม	กรมศุลกากร ได้มีหนังสือ ที่ กค ๐๕๑๖(ก)/๔๘๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อชี้แจงขั้นตอนและวิธีดำเนินโครงการศุลกากรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้ทุกส่วนราชการในกรมศุลกากรรับทราบเรียบร้อยแล้ว ปัจจุบัน ส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากร อยู่ระหว่างดำเนินกิจกรรมองค์กรคุณธรรม ตามคู่มือ “ศุลกากรคุณธรรม” พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงาน รอบที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ต่อไป ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี ข้อเสนอแนะ ไม่มี	๕๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
<p>๕.๒.๒ โครงการ “ปลูกจิตสำนึกด้านจริยธรรมและธรรมาภิบาลเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤตินิยมในภาครัฐ”</p>	<p>กรมศุลกากร ได้จัดทำหนังสือแจ้งเวียนโครงการสนับสนุนบุคลากรที่ขออนุญาตลาอุปสมบทในพระพุทธศาสนา หรือขออนุญาตลาไปประกอบพิธีฮัจย์ ให้ทุกส่วนราชการในสังกัดกรมศุลกากรได้รับทราบแนวทางการดำเนินโครงการฯ เรียบร้อยแล้ว</p> <p>ปัจจุบัน กรมศุลกากร ได้ดำเนินกิจกรรมตามโครงการย่อย ดังนี้</p> <p>๑. โครงการพระบรมราโชวาท คติธรรม และคำสอน ทาง Intranet</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ ครั้ง - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๙ ครั้ง - เดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๑ ครั้ง - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๒๐ ครั้ง - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๒๒ ครั้ง <p>๒. โครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ</p> <p>ได้มีการปรับปรุงแบบในการดำเนินกิจกรรม เป็นการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่บุคลากรกรมศุลกากร โดยนำหลักธรรมที่สำคัญในหัวข้อหลักธรรมนำชีวิต เผยแพร่ผ่านทางระบบ Intranet และ Sandee Chatbot เพื่อให้บุคลากรกรมศุลกากรน้อมนำหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน และการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์หลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ ฆราวาสธรรม ๔ - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ประชาสัมพันธ์หลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ การรักษาศีล ๕ - เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์หลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ บุญกิริยาวัตถุ ๑๐ - เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์หลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ อิทธิบาท ๔ - เดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ประชาสัมพันธ์หลักธรรมที่สำคัญหัวข้อ พรหมวิหาร ๔ <p>ปัญหาและอุปสรรค ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ ไม่มี</p>	๕๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ (ร้อยละ)
แนวทางการพัฒนา ๕.๓ เสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร				
๕.๓.๑ โครงการ We Love Customs	<p>กรมศุลกากร ดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานประกอบด้วย ขั้นตอน วิธีการดำเนินงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับแล้วเสร็จ</p> <p>นอกจากนี้ ได้ดำเนินการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อบุคลากร และวิเคราะห์ผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างความผูกพันและความผูกพันของกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๕) และร่างคำสั่งกรมศุลกากร เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs) แล้วเสร็จ</p> <p>ปัจจุบัน อยู่ระหว่างขั้นตอนการเสนอรกรมา เพื่อพิจารณาขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร (We Love Customs) และอยู่ระหว่างการพิจารณาองค์ประกอบคณะทำงานย่อยสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันของบุคลากรกรมศุลกากรที่มีต่อองค์กร เพื่อดำเนินการร่างคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานย่อยฯ ดังกล่าวต่อไป</p> <p>ปัญหาและอุปสรรค</p> <p>ไม่มี</p> <p>ข้อเสนอแนะ</p> <p>ไม่มี</p>	๔๐	ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน	๐
แนวทางการพัฒนา ๕.๔ เสริมสร้างสภาพแวดล้อมสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม/ดิจิทัล				
๕.๔.๑ โครงการนวัตกรรมเราทำได้ (Innovation We Can)	<p>คณะทำงานดำเนินการนวัตกรรมการของกรมศุลกากร ดำเนินการเสนอรกรมา เพื่อออกคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานดำเนินการด้านนวัตกรรมของกรมศุลกากรชุดใหม่ เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมคณะทำงานฯ เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาทบทวนแนวทางหรือมาตรการเพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการบริหารราชการของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม โดยที่ประชุมมีมติเห็นควรจัดให้มีการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ เพื่อส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในการบริหารราชการ ของกรมศุลกากรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม พร้อมทั้งยกย่องประกาศกรมศุลกากรว่าด้วยการจัดการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ และคำสั่งกรมศุลกากรว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองผลงานการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ และคณะกรรมการตัดสินการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘</p> <p>กรมฯ ได้อนุมัติให้ดำเนินโครงการดังกล่าว และลงนามในร่างประกาศกรมศุลกากร และร่างคำสั่งกรมศุลกากร รวมจำนวน ๓ ฉบับ เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ คณะทำงานฯ ได้มีหนังสือ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงหน่วยงานต่าง ๆ ในกรมศุลกากร เพื่อเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ คณะทำงานฯ จึงได้จัดให้มีการประชุมชี้แจงเรื่อง แนวทางการจัดส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖</p> <p>ขณะนี้อยู่ระหว่างการรับสมัครผลงานเพื่อเข้าร่วมการประกวดรางวัลเพชรศุลกากร ครั้งที่ ๘ ซึ่งจะปิดรับสมัครผลงานในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖</p>	๘๖.๖๐	เป็นไปตามแผน	๐.๐๒

แผนงาน/โครงการ	ผลการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน (ร้อยละ)	ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (ร้อยละ)
	<u>ปัญหาและอุปสรรค</u> ไม่มี <u>ข้อเสนอแนะ</u> ไม่มี			

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖
 กองยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ส่วนวางแผนและประเมินผล